

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน (๑)	การกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีปฏิบัติ มาตรการ/ กิจกรรม (๒)	สรุปผลการดำเนินการ ตามมาตรการ (๓)	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ (๔)
<p>การประเมินข้อที่ ๑๒. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ผลการประเมิน (๐ คะแนน) คำอธิบาย แบบรายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ไม่ปรากฏ ลายมือชื่อหัวหน้า หน่วยงาน</p>	<p>๑. บันทึกข้อความเสนอ ผู้บังคับบัญชา พร้อม รายงานตาม สป. ๓๐๑ และ สป. ๓๐๒ ๒. เสนอศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทองลงนาม ๓. ส่งหนังสือไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ</p>	<p>ดำเนินการทุกขั้นตอน แล้ว</p>	<p>แบบรายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ปรากฏ ลายมือชื่อศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทองลงนาม</p>
<p>การประเมินข้อที่ ๒๖. รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี ผลการประเมิน (๐ คะแนน) คำอธิบาย ไม่มีข้อมูลตาม องค์ประกอบข้อ (๒) สรุปข้อมูลสถิติด้าน ทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/ โยกย้าย</p>	<p>๑. รวบรวมข้อมูลตาม องค์ประกอบทั้งหมด รวมข้อมูลที่ต้องแก้ไข ข้อบกพร่อง เช่น ข้อ (๒) สรุปข้อมูลสถิติด้าน ทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/ โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (๓) ปัญหา/ อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ ๒. เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา</p>	<p>ดำเนินการทุกขั้นตอน แล้ว</p>	<p>มีข้อมูลตาม องค์ประกอบข้อ (๒) สรุปข้อมูลสถิติด้าน ทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/ โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (๓) ปัญหา/ อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง มีรายละเอียดครบถ้วน</p>

<p>การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (๓) ปัญหา/ อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ</p>	<p>๓. รายงานสำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ</p>		
<p>การประเมินข้อที่ ๒๘. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ผลการประเมิน (๐ คะแนน) คำอธิบาย ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบต้องอยู่ ภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ" และต้องแยก จากช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องทั่วไป</p>	<p>๑. กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดทำแบน เนอร์หน้าเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง ๒. แก้ไขปรับปรุงชื่อ แบนเนอร์ให้ตรงกับ หัวข้อตามตัวชี้วัด "ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ"</p>	<p>ดำเนินการครบถ้วนทุก ขั้นตอน</p>	<p>มีช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบต้องอยู่ ภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ" และต้องแยกจาก ช่องทางการร้องเรียน เรื่องทั่วไป ถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>การประเมินข้อที่ ๔๐. การขับเคลื่อนจริยธรรม ผลการประเมิน (๐ คะแนน) คำอธิบาย ไม่แสดงการฝึกอบรมที่มี การสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรม เสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ ฝึกอบรมที่มีการ สอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรม เสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน ๒. เสนอศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทองพิจารณา ลงนามอนุมัติ ๓. ดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ๔. รายงานผลการ ดำเนินโครงการเมื่อ สิ้นสุดโครงการ</p>	<p>ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล หลักสูตรหรือกิจกรรมได้ อย่างครบถ้วน</p>	<p>แสดงการฝึกอบรมที่มี การสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรม เสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน</p>